

Một bài thơ muốn hay phải có tác giả giỏi

Một chú chim muốn có giọng hát ngọt ngào phải luôn yêu đời

Còn tuổi học trò chúng em muốn nên người thì cần có thầy cô – những người lái đò đã luôn dãi theo chúng em . Và đối với em, cô Đào Thị Tuyền chính là người đã luôn ở bên và dạy dỗ chúng em, là tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu.



Cô Tuyền đã gắn bó với nghề gần 10 năm. Trong gần 10 năm ấy cô là người lái đò đưa bao thế hệ học sinh cập bến bờ tri thức. Mặc dù hoàn cảnh gia đình neo đơn, chồng cô thường xuyên phải công tác xa nhà. Một mình cô ở nhà vừa nuôi dạy con thơ vừa chăm sóc bố mẹ chồng nhưng cô biết vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi công việc. Trong cô, lòng say mê nghề nghiệp, tình thương yêu đối với học sinh, đồng nghiệp và tinh thần trách nhiệm luôn tỏa sáng. Cô đã nhiều lần đạt giải cao trong các kì thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Cô còn là người truyền cảm hứng tuyệt vời. Cô như cánh diều che chở cho học sinh thân yêu, là bờ vai chỗ dựa và là người đưa tri thức lan tỏa muôn dặm. Cô chính là kĩ sư thầm lặng, đêm ngày miệt mài ghép nối kiến thức để nuôi dưỡng mầm non đất nước, chấp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh bay cao chạm đến đỉnh thành công. Cô như ngọn nến bùng cháy, soi sáng cả vùng tăm tối và chỉ đường cho những người chờ đợi ánh sáng trưởng thành. Cô chính là người thầy thổi bùng trí tưởng tượng và truyền cảm hứng mãnh liệt cho học trò, mở ra trí óc rồi chạm đến trái tim. Mỗi bài giảng của cô là một bài học bổ ích. Cô thường lồng vào mỗi tiết học những lời giáo huấn nhẹ nhàng mà thấm thía biết bao!

Không chỉ là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, cô còn là một giáo viên chủ nhiệm giàu kinh nghiệm, luôn được phụ huynh tin tưởng và được học sinh yêu quý. Phụ huynh tin tưởng cô bởi cô nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn quan tâm đến mọi học sinh. Học sinh yêu quý cô bởi cô gần gũi với các em, chỉ bảo tận tình và luôn đề xướng các hoạt động để các em được phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp.

Em còn nhớ khi mình ngày xưa được khen là lanh lợi và nhanh nhẹn, cũng vì thế mà em thích lắm. Nhưng em đâu ngờ rằng lanh lợi trong mỗi việc lại khác và lần này em đã khiến cô phiền lòng vì tính cách đó của bản thân. Vào một hôm buổi sáng đầu tuần, khi đi trên hành lang cô đã nhờ em và một bạn nam khác cầm bình hoa để đặt lên trên bàn. Em lúc đó chỉ muốn dành công riêng, nào đâu ngờ bản thân làm vậy là không đúng. Em cầm bình hoa nặng trĩu mà cố hết sức bê lên, vì đã dành công nên em ngại chẳng dám nhờ bạn bung cùng. Và thế rồi vì tính tự ái đấy mà bản thân em không may vấp phải cục đã làm vỡ hết cả bình hoa đẹp. Những mảnh thủy tinh cứ thế mà bị bắn ra xa, tiếng vang ồn ào làm cho ai cũng giật bắt người kèm với đó là tiếng hoảng loạn bao con người chỗ này. Em hối hận lắm. Nhưng lúc đó em còn ngỗ nghịch, không chịu nhận lỗi của bản thân mà một mực chỉ vào bạn nam đi cùng vì đã không giúp em. Bạn nam ấy không một lời cãi lại trái với đó cậu ấy còn cúi đầu xin lỗi cô. Bỗng dưng trong em dâng trào lên cảm xúc khó tả, đó là sự áy náy xen kẽ với sợ hãi vì sợ cô trách phạt. Ấy thế mà cô Tuyền vẫn mỉm cười nhìn chúng em một cách hiền hậu sau đó lấy chổi mà dọn những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Và thế là những giọt lệ đã không thể nào kiềm nén được, em khóc nức nở lên và luôn miệng xin lỗi cô. “Xin lỗi .. Con thật sự biết lỗi rồi ... Con xin ...xin lỗi cô con đã sai, đã sai vì nói dối và làm vỡ lọ hoa

của cô”. Cô chỉ dịu dàng ôm lấy em, hơi ấm của cô như truyền vào cho em thêm sức mạnh mà dừng tiếng khóc lại .

Những nụ cười hạnh phúc của chúng em ngày hôm nay là nhờ có cô uốn nắn, rèn luyện cho chúng em. Đó là nụ cười của niềm vui của tuổi thanh xuân đáng nhớ. Kỉ niệm tuổi học trò chẳng thể nào với thầy cô, bạn bè và mái trường . Cảm ơn cô, con thật sự rất yêu quý cô, những cảm xúc thương mến ấy sẽ chẳng thể nào diễn tả thành lời. Bài học đầu tiên của con sẽ chẳng thể nào phai, sẽ trường tồn theo thời gian như cách mà con in sâu hình ảnh của chúng con được ở và học tập cùng cô – “người tốt” trong trái tim con. Sự gương mẫu của người cô là tia



sáng mặt trời cho con đường thành công và nuôi dưỡng tâm hồn bao tuổi thơ mà không bao giờ thay thế được .